

**Phụ lục III**  
**KIẾN NGHỊ SẼ GIẢI QUYẾT, ĐANG GIẢI QUYẾT <sup>(1)</sup>**

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-TTHĐND ngày tháng năm 2023 của Thường trực HĐND huyện)

**Tổng số: 15 kiến nghị. Cụ thể:**

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI	NỘI DUNG TRẢ LỜI CỦA UBND TỈNH
01	<b>- Cử tri A Nát (thôn Đăk Ven), xã Đăk Pék: Kiến nghị Điện lực huyện quan tâm làm trụ điện 02 nhánh:</b> + Nhánh 1: Từ nhà ông A Dim đến nhà ông A Nóp khoảng 150 m. + Nhánh 2: Từ nhà ông A Then đến nhà ông A Thân khoảng 100 m.	<b>Trả lời:</b> Qua khảo sát thực tế khu vực cử tri kiến nghị, hiện đường dây sau công tơ tại các khu vực trên, khách hàng kéo về nhà cách xa trụ điện hạ thế của ngành điện khoảng 120 mét. Đường dây sau công tơ vẫn đảm bảo an toàn. Việc trồng thêm trụ điện hạ thế để người dân kéo điện về gần nhà, Điện lực huyện Đăk Glei sẽ khảo sát, đăng ký nguồn vốn XDCC hàng năm gửi Công ty Điện lực Kon Tum xem xét, bố trí kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện để đáp ứng nhu cầu cho bà con.
02	<b>- Cử tri Y Tuấn, thôn Đăk Ra, xã Đăk Pék kiến nghị:</b> Hiện nay đường đi vào Đăk Nhoong đã được đổ đất nhưng không làm hệ thống mương thoát nước, vì vậy khi trời mưa nước tràn vào nhà dân (hộ gia đình Bà Võ Thị Nguyệt) làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của hộ gia đình và ô nhiễm đến nguồn nước sinh hoạt của các hộ xung quanh. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo chủ đầu tư khẩn trương khắc phục.	<b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND huyện đã đề xuất UBND tỉnh Kon Tum bổ sung kinh phí nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐH.83 Đường giao thông từ thị trấn đi xã Đăk Nhoong, trình Thủ tướng Chính phủ cụ thể: Tờ trình số 109/TTr-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 xin hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thị trấn Đăk Glei đi Đồn Biên phòng 669, huyện Đăk Glei (nhu cầu khoảng 244 tỷ đồng); Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2022 xin hỗ trợ kinh phí khắc phục, sửa chữa đường giao thông thị trấn Đăk Glei đi đường tuần tra biên giới xã Đăk Nhoong, huyện Đăk Glei (nhu cầu khoảng 150 tỷ đồng). Khi được UBND tỉnh bố trí kinh phí sẽ tiến hành nâng cấp cải tạo tuyến đường ĐH.83 Đường giao thông từ thị trấn đi xã Đăk Nhoong (trong đó sẽ có giải

<sup>(1)</sup> Gồm:

+ Kiến nghị đang giải quyết là những kiến nghị mà các cơ quan, đơn vị đang thực hiện trong quá trình xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành (kể cả đã họp bàn giải quyết hoặc ban hành văn bản để chỉ đạo giải quyết) nhưng chưa có kết quả cuối cùng (Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)).

+ Kiến nghị sẽ giải quyết là những kiến nghị dự kiến sẽ được giải quyết trên cơ sở đã có kế hoạch ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ chính sách, pháp luật hoặc đã có kế hoạch bố trí nguồn lực, vốn và tiến độ thực hiện (Điểm c khoản 2 Điều 4 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh Kon Tum (ban hành kèm theo Quyết định số 21/2020/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum)).

		<i>pháp cụ thể nâng cấp cải tạo hệ thống thoát nước qua vị trí như cử tri đã ý kiến).</i>
03	<b>- Cử tri Y Tuấn, thôn Đăk Ra, xã Đăk Pék kiến nghị:</b> Đề nghị điện lực huyện Đăk Glei quan tâm kiểm tra và lắp đặt thêm một số trụ điện tại khu vực nhóm 4 và nhóm 3 của thôn Đăk Ra, hiện khu vực nói trên có khoảng 12 hộ dân đang sinh sống nhưng chưa có hệ thống trụ điện chạy qua, rất mong điện lực huyện quan tâm xem xét.	<p><b>Trả lời:</b> Qua làm việc trực tiếp với ông A Lương (thôn trưởng) đề khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Tại khu vực nhóm 3, thôn Đăk Ra (07 hộ) và khu vực nhóm 4, thôn Đăk Ra (21 hộ) đang kéo đường dây sau công tơ về nhà cách trụ cuối hạ thế của ngành điện quản lý khoảng 150 mét, việc trồng thêm trụ điện tại cụm dân cư thôn để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của người dân. Điện lực huyện sẽ khảo sát cụ thể, đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện.</p> <p>Tình trạng dây điện của các hộ phía sau kéo đi trên mái nhà của các hộ phía trước là đường dây sau công tơ khách hàng (<i>thuộc tài sản khách hàng</i>). Để đảm bảo an toàn, tránh tai nạn điện trong nhân dân, đề nghị các hộ dân sử dụng các trụ gỗ chắc chắn để nâng cao đường dây sau công tơ. Thời gian đến Điện lực sẽ cử nhân viên xuống trực tiếp thôn để kiểm tra, phối hợp, hướng dẫn sử dụng điện an toàn cho bà con.</p>
04	<b>- Cử tri Phạm Thị Mai, Phan Doãn Niên, thôn Đăk Dung, thị trấn Đăk Glei:</b> Đề nghị UBND huyện quan tâm bố trí điện đường tại khu vực từ cầu Đăk Dung đi Thôn Đông Sông và đoạn đường đi khu nhà bà Phạm thị Mai.	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp với UBND thị trấn Đăk Glei và Trung tâm Môi trường và Dịch vụ đô thị huyện kiểm tra, khảo sát thực địa đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án bố trí kinh phí bổ sung hệ thống chiếu sáng tại khu vực này vào kế hoạch năm 2024.</p>
05	<b>- Cử tri A Trường, thôn Ri Nầm, xã Đăk Môn:</b> Đề nghị UBND huyện chỉ đạo điện lực huyện Đăk Glei lắp đặt công tơ điện cho các hộ dân thôn Ri Nầm tại các trụ điện đã làm xong.	<p><b>Trả lời:</b> Điện lực huyện Đăk Glei đã cử nhân viên khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực cử tri kiến nghị, đường dây hạ thế xây dựng mới đã được Điện lực đầu nối và chuyển công tơ khách hàng sang sử dụng lưới điện mới.</p> <p>Hiện tại, có một số hộ dân (07 hộ) đang kéo đường dây sau công tơ về nhà sử dụng cách xa trụ cuối hạ thế hiện có của Ngành điện khoảng có khoảng 150 mét. Về lâu dài, Điện lực sẽ khảo sát cụ thể, lập đăng ký danh mục ĐTXD kéo thêm lưới điện hạ thế, đề nghị cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí, khi có nguồn vốn sẽ triển khai thực hiện nhằm giải quyết nhu cầu của bà con.</p>
6	<b>- Cử tri Trần Hoàng Ngọc Tuyết, Thôn Brong Mỹ, xã Đăk Môn kiến nghị:</b> UBND huyện chỉ đạo Ngân hàng CSXH huyện ưu tiên, tạo điều kiện về phân bổ nguồn vốn vay giải quyết việc làm cho các hộ gia đình xã Đăk Môn nói chung và cá nhân tôi nói riêng vì đã làm hồ sơ từ đầu năm đến giờ vẫn chưa được giải ngân.	<p><b>Trả lời:</b> Năm 2023 nguồn vốn giải quyết việc làm Trung ương phân bổ về cho Ngân hàng chính sách xã hội huyện là 5.950 triệu đồng. Đơn vị đã tham mưu cho Ban đại diện phân bổ về cho các xã thị trấn trong đó có ưu tiên cho các xã nông thôn mới như Đăk Pek, Đăk Kroong, Đăk Môn. Riêng xã Đăk Môn nguồn vốn giải quyết việc làm (GQVL) được phân bổ cho xã là 1.700 triệu đồng, đến thời điểm hiện tại đã giải ngân đạt 100% kế hoạch. Tổng số hộ đang vay chương trình GQVL lũy kế trên địa bàn xã là 282 hộ, trong đó năm 2023 có 35 hộ đã được vay vốn giải quyết việc làm.</p> <p>Trong những năm qua nguồn vốn giải quyết việc làm cấp trên phân bổ về có hạn trong khi đó nhu cầu vay vốn của người dân rất lớn, ở các xã nông thôn mới hiện</p>

		<p>nay người dân không được tiếp cận nguồn vốn sản xuất kinh doanh theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg và Quyết định số 17/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ gia đình sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn. Năm 2023 UBND huyện đã quan tâm chuyển nguồn vốn Ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội 1,5 tỷ đồng để cho vay các đối tượng chính sách và đơn vị cũng đã tập trung huy động các nguồn vốn nhân rồi hợp pháp khác như huy động tiết kiệm của tổ chức cá nhân, tiết kiệm dân cư,... nhưng cũng chỉ đáp ứng một phần nhu cầu của người dân trên địa bàn. Về nội dung kiến nghị của cử tri đơn vị xin tiếp thu và tiếp tục đề xuất lên cấp trên xem xét.</p>
7	<p><b>- Cử tri Phan Lê Cư - Thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị:</b> <i>Đoạn đường từ nhà ông Nguyễn Văn Vững qua trường Kim Đồng Đăk Pék hiện nay không có rãnh thoát nước, trời mưa lầy lội gây ảnh hưởng đến việc đi lại của học sinh và Nhân dân. Đề nghị cấp có thẩm quyền làm rãnh thoát nước đoạn đường này để đảm bảo vệ sinh và đi lại cho nhân dân.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian tới UBND huyện sẽ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn có liên quan phối hợp với UBND xã Đăk Pék kiểm tra thực địa đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án nâng cấp sửa chữa và nguồn vốn thực hiện theo quy định.</p>
8	<p><b>- Cử tri Phan Lê Cư - Thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị:</b> <i>Đề nghị bắt bóng điện đường từ ngã ba nhà ông Vững đến nhà bà Hạnh - Thọ để đảm bảo an toàn vào ban đêm.</i></p>	<p><b>Trả lời:</b> Hiện nay đoạn đường từ nhà trọ Xuân Hoài đến hộ nhà ông Hạnh Thọ thôn 14A với chiều dài đoạn đường là <b>400m</b> đã có các trụ điện của điện lực huyện nhưng chưa có điện chiếu sáng công lộ do kinh phí UBND huyện còn hạn hẹp nên chưa bố trí được kinh phí lắp đặt được đường điện chiếu sáng công cộng trên. Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, mỹ quan đô thị khu vực đường từ nhà trọ Xuân Hoài đến hộ nhà ông Hạnh Thọ thôn 14A trong thời tới, UBND huyện xin tiếp thu và sẽ quan tâm bố trí kinh phí lắp đặt, đấu nối đường điện chiếu sáng công lộ đoạn đường từ nhà trọ Xuân Hoài đến hộ nhà ông Hạnh Thọ thôn 14A với số lượng <b>01 tủ điện</b> và <b>400m</b> dây dẫn điện và <b>11 bộ</b> bóng điện chiếu sáng công cộng.</p>
9	<p><b>- Cử tri Phạm Hữu Lãm - thôn Đông Thượng:</b> <i>Đề nghị cấp trên quan tâm sửa chữa cống thoát nước tại cống chào của thôn và sân bóng để đảm bảo an toàn cho người dân vì đoạn này thường xuyên ngập nước khi có mưa, với 02 phương án:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ <i>Làm cống mới hoặc nâng cao mặt đường lên khoảng 50 - 70 cm.</i></li> <li>+ <i>Đề nghị cấp trên quan tâm khắc phục, nạo vét lại kênh mương, cống thoát nước từ cống chào của thôn ra phía sân bóng cũ sâu xuống khoảng 02 m để khi mưa xuống nước sẽ không ứ đọng và tràn lên mặt đường gây khó khăn trong việc đi lại.</i></li> </ul>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. UBND huyện sẽ chỉ đạo UBND xã Đăk Pék; UBND thị trấn Đăk Gle; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện kiểm tra thực địa khu vực từ cầu treo qua trường nội trú đến cống chào thôn Đông Thượng và có phương án khắc phục cống thoát nước tại cống chào của thôn và sân bóng để đảm bảo an toàn cho người dân.</p>

10	<p><b>- Cử tri A Phương, thôn Đăk Đoát, xã Đăk Pék:</b> Đề nghị thủy điện Đăk Pru phối hợp với huyện xem xét có kinh phí hỗ trợ để khơi thông dòng nước cho bà con tại 02 khu vực: Phía sau khu vực Nhà rông của thôn và Khu Pêng Siel kê lại đầu đập.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Ủy ban nhân dân huyện tiếp thu ý kiến của cử tri. Trong thời gian vừa qua Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Gleï (Đơn vị chủ quản thủy điện Đăk Pru) đã hỗ trợ hơn 4.000.000 đồng để xây dựng các hạng mục như tường rào, sân bê tông 02 phòng học lớp mầm non tại thôn Đăk Đoát (có giấy xác nhận kèm theo).</p> <p>Về hỗ trợ kinh phí để khơi thông dòng nước, UBND huyện sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với Công ty Cổ phần Thủy điện Đăk Gleï tiếp tục tổ chức đánh giá hiện trạng xác minh lý do bồi lấp “dòng nước cho bà con tại 02 khu vực: Phía sau khu vực Nhà rông của thôn và Khu Pêng Siel kê lại đầu đập” để có phương án khắc phục.</p>
11	<p><b>- Cử tri Nguyễn Lâm Vỹ, thôn Đăk Xanh, thị trấn Đăk Gleï:</b> Tại sao thu đất của gia đình mà không thu đất của các hộ khác. Đã hứa làm bì a đồ liền kê, giờ vẫn chưa giải quyết cho gia đình? Lý do vì sao?</p>	<p><b>Trả lời:</b> Khu đất đường Lê Hồng Phong đã được UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 về việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình san nền làm mặt bằng bố trí dân cư tại thôn Đăk Xanh – Đăk Ra – thị trấn Đăk Gleï – huyện Đăk Gleï. Trong đó có một phần diện tích đất liên quan đến hộ gia đình Nguyễn Lâm Vỹ, ông Nguyễn Văn Ba và một số hộ lân cận. Các hộ đã nằm trong diện tích đất thu hồi theo Quyết định 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005.</p> <p>Qua xem xét tình hình thực tế và đối chiếu với bản đồ, diện tích đất theo Quyết định Quyết định 307/QĐ-UBND ngày 24/3/2005 của UBND tỉnh, có một phần diện tích đất của một số hộ gia đình, trong đó có hộ ông Nguyễn Lâm Vỹ đã xây nhà ở ổn định. UBND huyện Đăk Gleï đã ban hành Báo cáo số 50/BC-UBND đề nghị UBND tỉnh xem xét điều chỉnh Quyết định 307/QĐ-UBND về sơ đồ, diện tích đất đã thu hồi, làm cơ sở xem xét cấp đất theo đề nghị của hộ ông Nguyễn Lâm Vỹ. Tuy nhiên, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 389/STNMT-QHKHSDĐ trả lời là chưa có cơ sở điều chỉnh Quyết định 307/QĐ-UBND, do dự án đã hoàn thành, nghiệm thu. Nên UBND huyện chưa có cơ sở để cấp đất cho ông Nguyễn Lâm Vỹ theo đề nghị của hộ gia đình.</p> <p>Trong thời gian tới, UBND huyện tiếp tục đề nghị UBND tỉnh, các sở ngành chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra và đề xuất sớm xem xét điều chỉnh Quyết định 307/QĐ-UBND làm cơ sở cấp đất cho hộ ông Nguyễn Lâm Vỹ.</p>
12	<p><b>- Cử tri thôn A Đoan thôn Xốp Dùi, xã Xốp:</b> Đề nghị điện lực huyện nâng cao công tơ điện hiện có một số công tơ điện rất thấp không đảm bảo an toàn cho Nhân dân và trẻ em.</p>	<p><b>Trả lời:</b> Điện lực đã cử nhân viên kiểm tra thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực mà cử tri A Đoan kiến nghị thuộc đường dây hạ thế sau TBA Đăk Choong 6, được Ngành điện đầu tư cải tạo nâng cấp 03 pha năm 2014. Qua thời gian, một số hộ dân tách thửa, san nền để xây dựng nhà cửa nên thùng công tơ nằm thấp. Hiện tại, Điện lực đã khảo sát, lập phương án, xin vật tư (thùng công tơ, cáp đấu nối lưới hạ thế xuống thùng công tơ, ...), đang trình Công ty Điện lực Kon Tum phê duyệt. Khi có đầy đủ vật tư, sẽ tiến hành cải tạo, thay thế, nâng cao thùng công tơ,</p>

		nhằm đảm bảo an toàn sử dụng điện cho bà con khu vực, dự kiến thực hiện xong trong Quý IV/2023
13	- <b>Cử tri A Vân - thôn Dên Prông, xã Đăk Pék:</b> <i>Tại thôn có những hộ tách hộ đã gần 20 năm nhưng Nhà nước vẫn chưa đầu tư trụ điện cho những hộ này (từ ngã ba nhà ông A Phúc vào trường Tiểu học cũ). Hiện các hộ này vẫn đang dùng trụ tạm. Đề nghị cấp trên xem xét khảo sát làm trụ điện cho những hộ trên để đảm bảo an toàn.</i>	<b>Trả lời:</b> Điện lực đã cử nhân viên kiểm tra thực tế điểm cử tri kiến nghị. Qua khảo sát, khu vực mà cử tri A Vân kiến nghị đang được ngành điện đầu tư xây dựng, kéo mới đường dây hạ thế (650 mét) thuộc hạng mục: Xây dựng mới đường dây hạ thế sau TBA Dên Prông; Công trình: Hoàn thiện lưới điện THA khu vực huyện Đăk Glei năm 2023, do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư. Dự kiến hạng mục công trình sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2023 để giải quyết nhu cầu sử dụng điện của Nhân dân.
14	- <b>Cử tri A Thâm, A Nép, thôn Chung Năng, thị trấn Đăk Glei:</b> <i>Đề nghị Điện lực huyện quan tâm, kiểm tra bố trí thêm một số trụ điện khu vực phía Đông dọc theo đường Hồ Chí Minh để thay thế các trụ điện gỗ tạm bợ do người dân dựng lên, vừa để đảm bảo an toàn đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong việc kéo dây điện của các hộ dân.</i>	<b>Trả lời:</b> Điện lực đã cử nhân viên trực tiếp khảo sát điểm cử tri kiến nghị. Hiện tại ngành điện đang đầu tư xây dựng kéo mới đường dây hạ thế (chiều dài 750 mét) dọc theo đường Hồ Chí Minh, thuộc công trình ĐTXD năm 2023 do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành, sẽ chuyển công tơ và đường dây sau công tơ khách hàng sang vị trí các trụ điện trồng mới để giải quyết nhu cầu của bà con. Dự kiến thực hiện xong trước 31/12/2023.
15	- <b>Cử tri thôn 14A, xã Đăk Pék kiến nghị:</b> <i>Đề nghị Điện lực huyện di dời đường điện của hộ gia đình nhà ông A Ước hiện đi qua mái tôn nhà bà Thom gây mất an toàn cho hộ gia đình.</i>	<b>Trả lời:</b> Qua khảo sát thực tế điểm cử tri kiến nghị, tại khu vực này có 01 đường dây sau công tơ (khách hàng A Ước) đang kéo đi băng qua mái nhà của gia đình bà Thom. Hiện tại, ngành điện đang đầu tư, xây dựng mới đường dây hạ thế (chiều dài 250 mét) sau TBA Xí nghiệp gỗ thuộc công trình ĐTXD năm 2023, do Công ty Điện lực Kon Tum làm chủ đầu tư. Khi hoàn thành sẽ chuyển công tơ của hộ gia đình ông A Ước sang vị trí đường dây hạ thế mới này để giải quyết kiến nghị của cử tri, dự kiến thực hiện xong trước 30/11/2023.